

สธ.ไม่ปิดบัง ป่วยหวัดพุง310 เล็งแจกสมุดปกเขียว

นำเสนอเมื่อ : 17 มิ.ย. 2552

สธ.ไม่ปิดบัง ป่วยหวัดพุง310 เล็งแจกสมุดปกเขียว



ล้านเล่มทั่วประเทศ ภายใน 1-2 วันนี้ ให้เป็นคู่มือเฝ้าระวังหวัดพันธุ์ใหม่ “วิทยา” ยันมียาต้านไวรัสหวัดเพียงพอ ขณะที่ “มานิต” ปลอบประชาชนไม่ต้องหวง ไข้หวัด 2009 มีอัตราการตาย น้อยมากเพียง 0.7% เท่านั้น

วันนี้ (15 มิ.ย.) นายวิทยา แก้วภูราตย์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ได้เรียกประชุมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ขอสรุปตรงกันว่า ลักษณะการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่มีความแตกต่างจากไข้หวัดสายพันธุ์ธรรมดา ในเรื่องความรุนแรงต่อสุขภาพ และเชื่อมั่นว่า จะสามารถควบคุมได้ ซึ่งการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ประเทศอังกฤษรายล่าสุดก็พบว่า ผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นก่อนอยู่แล้ว จึงมีโอกาสเสียชีวิตสูง ทั้งนี้ในวันนี้ จะมีการประชุมแพทย์ทั่วประเทศที่โรงเรียนมิราเคิลแกรนด์ เพื่อหารือถึงการให้ความรู้ในการป้องกัน ตลอดจนการเฝ้าระวัง การรักษาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่อย่างถูกต้อง

นายวิทยา กล่าวยืนยันว่า ถ้ามีการตรวจพบเชื้อ จะต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบ ทุกคนที่เขาหองตรวจเชื้อ หากได้ผลอย่างไรต้องรายงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงตัวเลขผู้ป่วยให้ทราบทุกวัน ส่วนการควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติตามบริษัททัวร์ต่างๆนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือกับบริษัททัวร์ 50 กว่าแห่ง หากพบนักท่องเที่ยวมีอาการเจ็บป่วยให้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้านนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจะแจกสมุดปกเขียวจำนวน 1 ล้านเล่ม ภายใน 1-2 วันนี้ให้ประชาชนในกทม.และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบอกวิธีการปฏิบัติและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อหวัด 2009 เชื่อว่า หลังจากแจกเอกสาร ทำให้ความเข้าใจกับประชาชนแล้ว สถานการณ์การแพร่กระจายในประเทศไทยคงจะลดลง โดยขณะนี้มียอดจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุด รวม 310 ราย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแยกผู้ป่วยทั้ง 310 ราย เพื่อรักษาตามอาการ หากเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมีอาการป่วยเรื้อรังก็จะรักษาโดยให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ส่วนผู้ป่วยทั่วไปที่เพิ่งติดเชื้อ ก็ให้ยารักษาเหมือนไข้หวัดทั่วไป ซึ่งสามารถรักษาหายได้เช่นกัน แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

“ประชาชนอย่าเพิ่งตกใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพราะกระทรวงสาธารณสุขสามารถป้องกันและรักษาได้ ส่วนสถาบันการศึกษาและสถาบันกวดวิชา หากพบนักเรียนติดเชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่ ก็แนะนำให้เด็กที่ติดเชื้อนอนพักผอนอยู่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียน รักษาตัวตามแพทย์สั่งจะเป็นการดีที่สุด”
รมช.สธ.กล่าว

ทั้งนี้ นายมานิต กล่าวด้วยว่า ประชาชนไม่ต้องห่วงกับสถานการณ์โรคดังกล่าว เพราะอัตราการเสียชีวิตด้วยหวัด 2009 มีอัตราใกล้เคียงกับหวัดทั่วไป คือ 0.5-0.6% ต่อปี ถือว่าน้อยมาก เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยหวัดทั้งหมด 1.74 หมื่นราย เฉลี่ยเดือนละ 1.3 พันราย แต่มีอัตราการเสียชีวิตเพียง 0.7% เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก

เมื่อถามว่า หากจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยาต้านไวรัสจะมีเพียงพอหรือไม่ นายมานิต กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีสำรองเพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่กระจายได้อยู่แล้ว เราจะให้ยาต้านไวรัสเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังเท่านั้น ส่วนรายอื่นๆ จะรักษาตามอาการโดยให้ยาเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่เมื่อพบว่ามีอาการไขขึ้นสูงต้องรีบไปพบแพทย์

และเมื่อถามว่าจะมีการทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลอย่างไร เพราะบางแห่งไม่รับตรวจผู้ป่วย นายมานิต กล่าวว่า โรงพยาบาลทุกแห่งรับตรวจอยู่แล้ว แต่จะตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการไขขึ้นสูงก่อนเท่านั้น เพื่อจะได้รักษาอาการได้ทัน

ไทยรัฐออนไลน์

- โดย ไทยรัฐออนไลน์
- 16 มิถุนายน 2552, 11:28 น.

tags:

วิทยา แก้วภราดัย, ไข้หวัดใหญ่, กระทรวงสาธารณสุข, ไข้หวัดมรณะ